

1-1 Giới thiệu

"Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố Higashiomi" là tập hợp các bản đồ cảnh báo thiên tai chỉ ra mức độ nguy hiểm của động đất và lũ lụt, thậm họa sụt lở đất ... được giả định trong thành phố và thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai. Ngoài ra, bằng cách đọc theo thứ tự có thể lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho từng hộ gia đình.

Những năm gần đây, thiên tai thường xuyên xảy ra trên toàn quốc, và không có gì lạ khi lúc nào đó chúng xảy ra ở thành phố Higashiomi. Để bảo vệ bản thân mình và gia đình thân yêu khỏi thiên tai, hãy quyết định trước việc chuẩn bị cho thiên tai và những hành động khi xảy ra thiên tai trong gia đình.

Cách sử dụng cuốn sách này

Bước 1 "Biết" thiên tai

Trang bị cho mình kiến thức đúng đắn về thiên tai, biết những thiên tai có thể xảy ra để đưa ra phán đoán thích hợp trong trường hợp khẩn cấp.

Phiên bản chung P2

Phiên bản động đất P7 ~ P13

Phiên bản gió bão lũ lụt P17 ~ P44

Bước 2 "Suy nghĩ" biện pháp đối phó với thiên tai

Suy nghĩ trước nên hành động như thế nào khi thiên tai xảy ra và có thể làm gì để giảm bớt thiệt hại.

Phiên bản chung P3 ~ P6

Phiên bản động đất P14 ~ P16

Phiên bản gió bão lũ lụt P45 ~ P48

Bước 3 "Xây dựng" kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn

Dựa vào bước 1,2, hãy thử lập kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn.

Phiên bản động đất Trang bìa sau

Phiên bản gió bão lũ lụt P49 ~ P50

Bước 4 Chuẩn bị trước cho thiên tai

- Hàng năm, dành thời gian thảo luận về phòng chống thiên tai trong gia đình
- Xem xét lại kế hoạch phòng chống thiên tai của nhà bạn theo những thay đổi trong gia đình
- Chuẩn bị cho thiên tai dựa vào kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

1-2 Nỗ lực phòng chống thiên tai cùng với gia đình

Thường xuyên thảo luận trong gia đình về hành động khi xảy ra thiên tai, địa điểm tập trung tạm thời và cách sơ tán, phương thức liên lạc ... và lập kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình. Ngoài ra cũng chủ động tiến hành các biện pháp như biện pháp tại nhà và chuẩn bị sẵn túi và hành lý mang theo khi khẩn cấp ...

Điền vào ô trống để xác nhận

Trước hết, hãy xác nhận các giả định về thiên tai của ngôi nhà bạn (cảnh báo thiên tai)

Bản đồ cảnh báo thiên tai biểu thị mức độ nguy hiểm khi xảy ra thiên tai bằng màu sắc và hình dạng. Hãy xác nhận mức độ nguy hiểm của thiên tai xung quanh ngôi nhà bạn.



Hãy quyết định quy tắc và cách liên lạc với gia đình

Không phải lúc nào tất cả thành viên trong gia đình cũng ở cùng nhau khi xảy ra thiên tai. Hãy quyết định trước các quy tắc của gia đình như cách thức liên lạc và địa điểm tập trung ...

Hãy lên kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình bạn khi xảy ra động đất, bão lũ

Hãy tóm tắt trước nội dung thảo luận trong gia đình như một bản kế hoạch phòng chống thiên tai của cả gia đình. Ngoài ra, xem xét lại định kỳ cũng quan trọng.

Hãy tạo dựng mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau với hàng xóm khi thiên tai

Khi thiên tai xảy ra, việc giúp đỡ lẫn nhau của hàng xóm rất quan trọng. Hãy tạo mối quan hệ trực diện thông qua các hoạt động khu vực.

Phương pháp và cách tìm kiếm trên bản đồ cảnh báo thiên tai

Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố (tập chỉ này)



Bản đồ phòng chống thiên tai thành phố (trang chủ thành phố Higashiomi)



<https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004573.html>



Bản đồ thông tin phòng chống thiên tai tỉnh (trang chủ tỉnh Shiga)

<https://shiga-bousai.jp/dmap/top/index>

Bản đồ phòng chống thiên tai này đăng các bản đồ cảnh báo thiên tai chủ yếu liên quan đến động đất, lũ lụt và thiên tai sụt lở đất.

Ngoài các bản đồ đăng trên bản đồ này, nhiều bản đồ cảnh báo thiên tai khác nhau đã được hình thành và công khai. Ngoài ra, bạn cũng có thể xác nhận thông tin chi tiết hơn về các bản đồ đăng trên tờ này. Để biết thêm chi tiết có thể xác nhận trên trang chủ của nhà nước, cũng như thành phố và tỉnh.

(Bản đồ cảnh báo thiên tai đăng tải trên tờ này)

- Bản đồ cảnh báo động đất (động đất, thiên tai sụt lở đất)

Đăng tải mức độ rung lắc và nguy cơ hóa lỏng về 4 trận động đất có thể xảy ra sẽ mang lại ảnh hưởng lớn cho thành phố.

- Bản đồ cảnh báo ngập lụt (lũ lụt / thiên tai sụt lở đất)

Đăng tải về độ sâu của ngập lụt và những nơi có nguy cơ sụt lở đất cao khi mưa lớn trên diện rộng.

Cột Về bản đồ hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai

Trong trận mưa lớn vào tháng 7 năm 2018, nhiều hồ chứa bị vỡ đê, chủ yếu tập trung ở miền tây Nhật Bản gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi đã công bố "Bản đồ hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai" trong thành phố như là một biện pháp tiến hành sơ tán nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp như thế này.

<https://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000011859.html>

Hồ chứa trọng điểm phòng chống thiên tai là ...

Chỉ hồ chứa trong trường hợp bị vỡ có thể gây thiệt hại về người vì có nhà ở và công trình công cộng trong khu vực có thể xảy ra ngập lụt.

